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 การก่อสร้างถนนและสะพานกัมพูชา 3,300 กม. 
 

การลงทุนต่างชาติ ในไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา 
 

สปป ลาวเตรียมจัดงานเอ็กซ์โป 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

 
เวียดนามเต็มใจจัดประชุมสุดยอด  

คร้ังที่สอง ระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ 
 

เวียดนามเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ CPTPP ครั้งแรก 

 
เวียดนาม สปีดธุรกรรมไรเ้งินสด! ลั่นปี 62 หน่วย

สาธารณูปโภคทั่วประเทศต้องเข้าระบบ 
 
 

 ลุยดูงานเวียดนามแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

สระแก้ววิกฤต ขาดแรงงานตัดอ้อย เร่งหา
ทางออก กัมพูชาไม่มา เหตุเศรษฐกิจขยายตัว 

 
ลงพื้นที่ดูสถานการณ์การค้าชายแดน 

 
ม.หอการค้า เผย ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทย

เดือนธันวาคม 61 เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 48.4           
 

ม.หอการค้าไทย คาดปัญหาฝุ่นละอองกระทบ
ใช้จ่าย-การท่องเที่ยวประชาชน  

มูลค่ารวม 5,000 - 10,000 ล้านบาท 
 

จีนเสนอเพ่ิมการน าเข้าสินค้าสหรัฐฯ  
กว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ 
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การก่อสร้างถนนและสะพานกัมพูชา 3,300 กม.  
       รัฐบาลจีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเงินกู้ยืมจ านวนประมาณ 2,581 ล้านเหรียญสหรัฐ การก่อสร้างถนนและสะพานใน
กัมพูชาครอบคลุมความยาวทั้งหมด 3,295 กิโลเมตร ซ่านจันทโฮลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกล่าวว่า ได้มีการส่ง
มอบอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนไปยังจีน สะพานเจ็ดแห่งถูกสร้างขึ้นโดยมีความยาวทั้งหมด 6,824 เมตรคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 216 ล้านเหรียญสหรัฐสิ่งก่อสร้างที่มีความยาว 1,131 เมตรจะมีราคาประมาณ 57 ล้านเหรียญสหรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศกล่าวว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนนั้นมีส่วนส าคัญต่อการเชื่อมโยงภายในและภูมิภาคของ
กัมพูชา ดังนั้นจึงส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยดึงดูดการลงทุนผ่านต้นทุนการขนส่งและเวลาที่ลดลง 

ท่ีมา : http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/12713-2019-01-20-07-02-04.html 
21/01/2562  

 

การลงทุนต่างชาติ ในไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา  
          ไมโครไฟแนนซ์ เป็นกลไกส าคัญของภาคการเงินกัมพูชาในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ชาวกัมพูชา โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ก่อตั้งขึ้น
ครั้งแรกโดยกลุ่ม NGOs และผู้บริจาคต่างชาติเมื่อปี 36 หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมือง ทั้งนี้ ในปี 60 ยอดการปล่อย สินเชื่อของไมโคร
ไฟแนนซ์อยู่ที่ราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 1 ใน 4 ของยอดปล่อยสินเชื่อโดยธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวเฉลี่ยกว่า 20% ต่อปี
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันกัมพูชามีจ านวนไมโครไฟแนนซ์ทั้งสิ้น 68 ราย ขณะที่ข้อมูลของธนาคารกลางกัมพูชาระบุว่า ชาวกัมพูชา
กว่า 1.7 ล้านคนหรือราว 1 ใน 10 ของประชากรทั้งประเทศ ใช้บริการสินเชื่อจากไมโครไฟแนนซ์ สะท้อนให้เห็นว่าไมโครไฟแนนซ์เป็น
กลไกส าคัญของภาคการเงินกัมพูชาที่ท าให้ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ชนบทเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
19/01/62 

 

สปป ลาวเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปด้านอสังหาริมทรัพย์  
        สปป ลาวเตรียมจัดงานลาว เรียลเอสเตท เอ็กซ์โป 2019 (Laorealestate.la Expo 2019) ที่โรงแรมดอนจัน พาเลซ ที่นครหลวง
เวียงจันทน์ ในวันที่ 1-2 มีนาคมนี้ โดยภายในงาน จะมีกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 40 บริษัทเข้าร่วมงาน นับเป็นคร้ังแรกที่มีการ
จัดงานเอ็กซ์โปด้านอสังหาริมทรัพย์ใน สปป ลาว 

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c417ac4e3f8e46235d9dfa0 
19/01/62 

 

เวียดนามเต็มใจจัดประชุมสุดยอด ครั้งที่สอง ระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ  
        นายกรัฐมนตรีเหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์ก  วานนี้ ระบุว่า เวียดนามยังไม่ทราบการ
ตัดสินใจในท้ายที่สุด แต่เวียดนามมีความเต็มใจ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด ครั้งที่สอง ระหว่างผู้น าสหรัฐฯ กับผู้น าเกาหลี
เหนือ และเวียดนามจะด าเนินการอย่างดีที่สุด ในการจัดการประชุมดังกล่าว 

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c418784e3f8e46232d9d7d5 
19/01/62 

 

เวียดนามเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CPTPP ครั้งแรก  
          จากรายงานเปิดเผยว่า รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกในข้อตกลงหุ้นส่วน
การค้าเสรีในพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ในประเทศญี่ปุ่น และรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจกว่า 10 ประเทศเข้าร่วม ข้อตกลงการค้าเสรีนี้จะมุ่งเน้น
การเปิดเสรีทางการค้าและเป็นธรรม เพื่อที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และให้ประโยชน์ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ 

ท่ีมา : http://vovworld.vn/en-US/news/vietnam-attends-first-meeting-of-cptpp-commission-717500.vov 
20/01/62 

 



 21 มกราคม 2562  
 

เวียดนาม สปีดธุรกรรมไร้เงินสด! ล่ันปี 62 หน่วยสาธารณูปโภคทั่วประเทศต้องเข้าระบบ   
       จากรายงานว่า รัฐบาลเวียดนามต้องการให้สาธารณูปโภคทั้งหมดใช้ธุรกรรมไร้เงินสดในการช าระเงินภายในสิ้นปี 62 โดยเร็ว ๆ นี้ 
ส่วนภูมิภาคและเทศบาลได้รับมอบหมายให้ชี้แนะเรื่องการช าระค่าธรรมเนียมผ่านธุรกรรมไร้เงินสด แก่โรงเรียน โรงพยาบาล การไฟฟ้า 
ประปา สุขาภิบาล การโทรคมนาคม และบริษัทไปรษณีย์ ในเขตตัวเมือง ให้มีการประสานกับธนาคารและคนกลาง และแนะให้สถาน
ประกอบการใช้การช าระเงินผ่านมือถือและเครื่องอ่านบัตร ให้เสร็จก่อนเดือน ธ.ค. ขณะที่ธนาคารแห่งเวียดนาม The State Bank of 
Vietnam (SBV) ส่งเสริมการฝากเงินโดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคาร ก่อนไตรมาสที่ 3 ของปี 62 จากสถิติของธนาคารโลก เดือน ก.ค. มี
ธุรกรรมไร้เงินสดต่ าที่สุดในภูมิภาค 4.9% ขณะจีนและไทยอยู่ที่ 59.7 และ 26.1% ตามล าดับ ทั้งที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 57 โดยมีบริษัทที่
ลงทะเบียน 95% แต่ใช้บริการเพียง 70% ธุรกิจจ านวนมากยังคงต้องการจ่ายภาษีโดยตรงด้วยเงินสด ปัจจุบัน มีเพียง 20% ของผู้ใช้ไฟฟ้า
เท่านั้นที่ช าระค่าใช้จ่ายผ่านช่องอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่ีมา : http://www.thansettakij.com/content/377224 
19/01/62 

 

ลุยดูงานเวียดนามแลกเปลี่ยนความรู้  
       กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ น าเกษตรกรเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวี ยดนาม ระหว่าง
วันที่ 21-22 ม.ค. 62 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรของเวียดนามในเรื่องการปรับปรุง
พันธุ์พืชใหม่ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเช่นเดียวกับไทย ดังนั้น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
เวียดนาม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของไทยให้เข้ากับพัฒนาการในระบบการค้าโลกที่เกิดขึ้น 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
19/01/62 

 

สระแก้ววิกฤต ขาดแรงงานตัดอ้อย เร่งหาทางออก กัมพูชาไม่มา เหตุเศรษฐกิจขยายตัวแล้ว  
       สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา เผยสระแก้วขาดแรงงานตัดอ้อย ปีที่ผ่านมาอ้อยค้างไร่กว่าหมื่นตัน โรงงานต้องจ่ายชดเชย ไร่ละ 
2,000 บาท ยังไม่จ่ายให้ชาวไร่กว่า 10 ล้าน จนถึงบัดนี้โรงงานยังไม่จ่าย ขณะนี้อยู่ฤดูกาลหีบอ้อย และอ้อยต้องตัดส่งโรงงานให้ทันตาม
ก าหนดการหีบอ้อยแต่ขณะนี้ แรงงานตัดอ้อยมีไม่เพียงพอ โดยขณะนี้แรงงานชาวกัมพูชาที่มาแล้วจ านวน 15,000 คน จากเดิมต้องใช้
แรงงานให้ทันฤดูกาลถึง 22,000 คน สาเหตุที่ลดน้อยลง เพราะว่าทางกัมพูชา เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าเดิม งานก่อสร้างเยอะ และ
แรงงานส่วนหนึ่งถูกดึงไป ญี่ปุ่นและเกาหลี จึงท าให้ขาดแรงงานจ านวนมาก 

ที่มา : https://www.prachachat.net/general/news-280178?fbclid=IwAR1gZ62OCfSwE-TcO7UiR4dhSveREnRJvm-V-0k31LWfRf9I3jVyl-jX5MY 
20/01/62 

 

ลงพื้นที่ดูสถานการณ์การค้าชายแดน  
กรมการค้าต่างประเทศ เผยกรมได้จัดคณะผู้แทนลงพื้นที่ เชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค 62 เพื่อติดตามสถานการณ์การค้า

ชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดจนการค้า กับ สปป.ลาว และการค้าผ่านแดนไปยัง จีนตอนใต้ รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และลงพื้นที่ศึกษาดูงานตลาดการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่านหลักของเชียงราย ได้แก่ ด่านเชียงของ , ด่านเชียงแสน และด่านแม่
สาย เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในพื้นที่ในการส่งเสริมการค้าชายแดนให้เติบโตได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้เชียงรายมีความน่าสนใจในการท า
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะสามารถท าการค้าชายแดนได้ทั้งเมียนมา และ สปป.ลาว รวมถึงการค้าข้ามแดนไปยังจีนตอนใต้ อีกทั้ง
สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลาย ทั้งทางบก และทางเรือ ผ่านแม่น้ าโขง ซึ่งปัจจุบันเส้นทางคมนาคมขนส่งมีความสะดวก มากข้ึน ท าให้
มูลค่าการค้าชายแดนในพื้นที่เชียงราย สูงขึ้นเป็นอย่างมาก 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
21/01/62 
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ม.หอการค้า เผย ดัชนีเชื่อม่ันหอการค้าไทยเดือนธันวาคม 61 เพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ี 48.4  
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยถึงดัชนีหอการค้าไทยและดัชนีภาคบริการในเดือนธ.ค 61 ว่า 

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย อยู่ที่ 48.4 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 48.3 ขณะที่ในอนาคตคาดจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 50.6 ส าหรับปัจจัย
ที่สนับสนุนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เช่น การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ การเติบโตต่อเนื่องของการท่องเที่ยว การประกาศ
จัดการเลือกตั้ง และปลดล็อกการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง พร้อมเสนอแนะต่อภาครัฐ และแนวทางการด าเนินการของภาคเอกชน 
หลังจากนี้ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ า มาตรการเพิ่มรายได้และก าลังซื้อให้กับประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การกระตุ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกาศวันเลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c417227e3f8e46234d9e853 
19/01/62 

 

ม.หอการค้าไทย คาดปัญหาฝุ่นละอองกระทบใช้จ่าย-การท่องเที่ยวประชาชน มูลค่ารวม 5,000 - 10,000 ล้าน
บาท 

 

ผศ.ดร ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่าปัญหาฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้นในขณะนี้ จะเกิดผลกระทบเพียง 1 เดือนเท่านั้น และในเบื้องต้นประเมินว่า จะกระทบกับการใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และ
ประชาชนชะลอการท่องเที่ยวรวมมูลค่า 5,000-10,000 ล้านบาท ชี้รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขในระยะยาว ส่วนการเลือกตั้งหากเป็นวันที่ 24 
มี.ค 62 ตามที่ประกาศไว้จริง จะเป็นปัจจัยบวกที่จะท าให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีตามที่คาดไว้ที่ 4 - 4.5% 

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c417918e3f8e46238d9dae7 
19/01/62 

 

จีนเสนอเพิ่มการน าเข้าสินคา้สหรัฐฯ กว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์  
ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า จีนได้เสนอแผนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ  โดยจีนได้เสนอที่

จะเพิ่มการน าเข้าสินค้าสหรัฐฯ เป็นเวลา 6 ปี รวมมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ จีนเสนอที่จะเพิ่มการน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ 
เพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ที่มีต่อจีนให้เหลือศูนย์ภายในปี 67 

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c42a7e9e3f8e46238d9dffa 
20/01/62 

 


